

Số: /BC-TĐB

Quy Nhơn, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn TP. Quy Nhơn trước kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Thông báo số 47/TB-TTHĐND ngày 15/5/2024 của Thường trực HĐND tỉnh Bình Định về tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó từ ngày 27/5 – 31/5/2024, Tổ đại biểu Số 01 HĐND tỉnh (đơn vị thành phố Quy Nhơn) đã phối hợp với Thường trực HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, qua đó tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đối với cấp tỉnh như sau:

I. Lĩnh vực giao thông – đường bộ:

- Cử tri phường Bùi Thị Xuân kiến nghị:

+ UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra và có biên báo giờ hoạt động của các xe chuyên chở đất ra vào các mỏ đất tại khu phố 8, phường Bùi Thị Xuân, yêu cầu các đơn vị phải thực hiện tưới nước thường xuyên hạn chế phần nào bụi đất làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân. Đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp không thực hiện đúng theo cam kết tác động môi trường.

+ Đối với việc thực hiện đường gom dân sinh của Dự án đường cao tốc Bắc – Nam đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh qua địa bàn khu phố 8, phường Bùi Thị Xuân đang xảy ra một số vấn đề như sau: Đối với đường gom dân sinh tuyến phía Đông QL1A cos đường làm cao hơn đường cũ 1m và đơn vị thi công dự án khi thực hiện làm đường gom đã lắp luôn tuyến mương thoát nước khiến trời mưa to nước tràn vào nhà dân gây ngập úng cục bộ và ảnh hưởng đến tài sản của nhân dân; đối với đường gom dân sinh tuyến phía Tây QL1A thì đơn vị thi công làm theo kiểu lượn sóng theo từng đoạn ngang qua nhà dân. Đề nghị UBND tỉnh làm việc với Ban Quản lý dự án 85 để có giải pháp cho vấn đề này trước mùa mưa tránh tình trạng nước tràn vào nhà dân khi có mưa lớn làm hư hại tài sản của nhân dân dọc theo tuyến đường gom này.

+ Khi thực hiện dự án mở rộng đường Quốc lộ 1A (năm 2013) Ban An toàn giao thông tỉnh và các ban ngành liên quan đã tiến hành họp dân tại tổ 10, khu phố 7, phường Bùi Thị Xuân để lấy ý kiến về việc làm mương hở hay mương kín đoạn từ dốc Ông Phật đổ xuống Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm và nhân dân tại đây đã đồng ý làm mương kín. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện nên khi trời mưa lớn nước chảy tràn vào nhà dân gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

- Cử tri phường Trần Quang Diệu kiến nghị

+ Hiện nay các xe về chờ nhập hàng, bỏ hàng của các Công ty, Doanh nghiệp trong khu công nghiệp Phú Tài đầu đổ theo ngày chẵn và ngày lẻ trên đường Trung tâm KCN Phú Tài (trước các Công ty, Doanh nghiệp) làm che khuất tầm nhìn dễ gây tai nạn giao thông, các tài xế tụ tập gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, khảo sát, đầu tư xây dựng bãi đậu xe tập trung của khu công nghiệp để quản lý thuận lợi, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

+ Hiện nay dự án tuyến đường Long Vân - Gò Tù đang thi công, khi tuyến đường này hoàn thành, kết nối với nút giao thông Long Vân - Long Mỹ sẽ phát sinh nhiều bất cập, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, điều chỉnh lại Nút giao thông tại Ngã sáu Long Vân - Long Mỹ cho phù hợp, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này.

- Cử tri phường Lê Hồng Phong kiến nghị: UBND tỉnh Bình Định thông tin cho cử tri được biết thời gian nào sẽ khởi công xây dựng cầu Mỹ Thành thông tuyến đường ven biển Bình Định.

- Cử tri phường Nhơn Bình kiến nghị: UBND tỉnh cần ban hành quy định thời gian giao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ bị ảnh hưởng dự án trên địa bàn phường Nhơn Bình thu hồi để thực hiện chính lý (Dự án ĐT.639 khu phố 3, phường Nhơn Bình), vì hiện nay việc thực hiện chính lý quá chậm gây ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng của người dân.

- Cử tri phường Lý Thường Kiệt kiến nghị: Hiện nay một số nút giao thông trên địa bàn tỉnh chưa phù hợp, dễ gây mất an toàn giao thông như nút giao thông, ví dụ như: tại ngã ba Mỹ Trinh – Quốc lộ 1A, tại ngã ba thị xã An Nhơn (đường Trần Phú – Quốc lộ 1A),... Đề nghị tỉnh có biện pháp phân luồng rõ ràng để người tham gia giao thông thuận tiện hơn.

- Cử tri xã Nhơn Lý kiến nghị: Hiện tại một số trụ điện tại thôn Lý Hưng và thôn Lý Lương quá thấp và đã cũ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, gây mất mỹ quan và có nguy cơ gây mất an toàn. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo Công ty Điện lực tỉnh Bình Định sớm đầu tư nâng cấp một số trụ điện và đường dây điện tại thôn Lý Hưng và thôn Lý Lương (xã Nhơn Lý) phục vụ sinh hoạt cho nhân dân và đảm bảo mỹ quan.

II. Lĩnh vực điện, viễn thông, cấp thoát nước, thuế, phí và lệ phí:

Cử tri thành phố Quy Nhơn kiến nghị: Thời gian gần đây, tình trạng nước máy (nước sạch) bị chuyển sang màu vàng, có lúc còn chuyển sang màu đen, có mùi hôi. Một số hộ dân phản ánh đến Công ty cấp thoát nước thì được thông báo do hệ thống đường ống và sẽ cử nhân viên đến xử lý tuy nhiên tình trạng này vẫn chưa được khắc phục. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Cấp thoát nước Bình Định cần xử lý nước máy đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời thường xuyên kiểm tra, vệ sinh hệ thống đường ống nước trước khi cung cấp cho người dân sử dụng để đảm bảo sức khỏe, sinh hoạt của người dân.

III. Lĩnh vực quản lý, quy hoạch – xây dựng, đền bù – giải tỏa:

- Cử tri phường Hải Cảng kiến nghị:

+ Ngành chức năng quan tâm, sớm thực hiện Dự án mở rộng Cảng Quy Nhơn (tổ 55, khu phố 10, phường Hải Cảng) để các hộ dân bị ảnh hưởng dự án sớm ổn định đời sống.

+ UBND tỉnh chỉ đạo Công ty CP Cảng Quy Nhơn đầu tư xây dựng bãi đậu đỗ xe container để giải quyết tình trạng các xe lấn chiếm hành lang giao thông và đường ống xăng dầu để đậu đỗ xe trong thời gian chờ vào Cảng Quy Nhơn để bốc, dỡ hàng hóa gây mất an toàn giao thông.

- Cử tri phường Trần Quang Diệu kiến nghị hiện nay khu vực Bàu Cỏ (khu phố 6, phường Trần Quang Diệu) có diện tích khoảng 12.000 m² sau khi UBND tỉnh cho phép các doanh nghiệp đầu tư mở rộng ở khu này thì diện tích còn lại khoảng 5.000 m² được đưa vào làm khu điều hòa Khu công nghiệp Phú Tài thuộc quản lý của công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định. Tuy nhiên hiện nay Công ty chưa thực hiện cải tạo nên người dân bỏ rác thải tại khu vực này gây ô nhiễm môi trường. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, cải tạo và tạo môi trường cảnh quan sạch đẹp khu dân cư.

- Cử tri phường Ghềnh Ráng kiến nghị:

+ UBND tỉnh thông tin cho cử tri được biết việc di dời Xí nghiệp Chế biến gỗ lâm sản Bông Hồng có di dời hay không? Nếu thực hiện di dời thì vào thời gian nào?

+ UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch chỉnh trang khu dân cư khu vực 1, phường Ghềnh Ráng để tạo điều kiện cho người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục có liên quan để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

+ UBND tỉnh xem xét lại Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quy Nhơn vì theo quy định tại Quyết định thì người dân tại tổ 2 và tổ 3 khu phố 1, phường Ghềnh Ráng sẽ không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không được phép xây dựng, sửa chữa nhà ở ổn định đời sống.

- Cử tri phường Lý Thường Kiệt kiến nghị: Tỉnh thông tin cho cử tri được biết tiến độ thực hiện xây dựng nhà máy thép Long Sơn ở Lộ Diêu – thị xã Hoài Nhơn hiện nay như thế nào và phương hướng phát triển của nhà máy thép trong thời gian tới?

- Cử tri phường Nguyễn Văn Cừ kiến nghị: Hiện nay lô đất 40 Lý Thái Tổ, phường Nguyễn Văn Cừ trước đây được Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn thuê và mở kinh doanh, hiện nay không còn hoạt động và bỏ trống gây lãng phí và mất mỹ quan đô thị. Kiến nghị UBND tỉnh có kế hoạch sử dụng phù hợp đối với lô đất trên.

- Cử tri xã Nhơn Hội kiến nghị:

+ Hiện nay trên địa bàn thôn Hội Tân, Hội Thành, xã Nhơn Hội đã kéo dài từ năm 2005 đến nay nhưng vẫn chưa thực hiện gây khó khăn cho đời sống của người dân. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng rà soát, đối với các

quy hoạch không thực hiện được thì hủy bỏ; đồng thời quan tâm tạo điều kiện cho các hộ được xây dựng, sửa chữa nhà ở để đảm bảo an toàn, tạo điều kiện cho nhân dân an tâm ổn định đời sống (không yêu cầu hộ dân phải cam kết không được đền bù, hỗ trợ vật kiến trúc khi thực hiện dự án do quy hoạch các dự án kéo dài quá lâu).

+ UBND Tỉnh xem xét sớm có văn bản chấm dứt quy hoạch đối với dự án khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại và các dự án có quy hoạch quá lâu nhưng không thực hiện trên địa bàn thôn Hội Tân, xã Nhơn Hội để tạo điều kiện cho dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

+ UBND tỉnh quan tâm có chính sách hỗ trợ thêm cho những hộ có diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng Dự án công thoát nước khu A - Khu kinh tế Nhơn Hội chấp hành di dời giải tỏa trước (năm 2015) vì giá đền bù rất thấp so với hiện nay, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

- Cử tri phường Nhơn Phú kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết tình trạng thi công Dự án tái định cư tuyến đường Quốc lộ 19C thuộc khu phố 2, phường Nhơn Phú gây ô nhiễm, mất an toàn cho nhân dân.

- Cử tri xã Nhơn Châu kiến nghị: Để có nơi nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế và có nơi trú ẩn cho các phương tiện trong và ngoài địa phương mỗi khi thời tiết có sóng to, gió lớn, bão lũ xảy ra. Kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cho xã Nhơn Châu Âu Thuyền, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đảm bảo an toàn cho ngư dân tham gia đánh bắt trên biển.

IV. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:

- Cử tri phường Bùi Thị Xuân kiến nghị: Hiện nay việc chở đất ra vào nghĩa trang Bình Định An Viên với khối lượng và tần suất xe chạy càng nhiều, gây khói bụi, rơi vãi đất đá trên đường gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, nhân dân rất bức xúc. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng làm việc với các đơn vị có biện pháp khắc phục tình trạng này nhằm đảm bảo đời sống cho các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực nghĩa trang Bình Định An Viên.

- Cử tri phường Trần Quang Diệu kiến nghị:

+ Hiện nay trong khu công nghiệp Phú Tài, Công ty TNHH Nông trại xanh, Công ty TNHH Tín Nhân sản xuất viên nén xả khói bụi, mùn cưa phát tán trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Kiến nghị UBND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra, xử lý.

+ UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm cây cối dọc các tuyến đường trong khu công nghiệp Phú Tài (từ ngã tư đường Trung tâm đến công ty TNHH Phước Tiến, đường số 13, đường số 15) để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông qua các tuyến đường này.

+ Hiện nay nhân dân ở thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước giáp ranh với khu phố 6, phường Trần Quang Diệu có khoảng 150 hộ sinh sống nhưng không có công nhân vệ sinh đến thu gom rác nên người dân vứt rác thải bừa bãi, tạo thành bãi rác gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị

UBND tỉnh chỉ đạo huyện Tuy Phước chỉ đạo ngành chức năng bố trí nhân viên vệ sinh thu gom rác tại khu vực để đảm bảo vệ sinh môi trường.

+ Hiện nay Công ty Cổ phần Nệm gôì Quy Nhơn (khu phố 6, phường Trần Quang Diệu) hoạt động sản xuất gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng có kế hoạch kiểm tra và xử lý theo quy định.

+ Hiện nay Công ty Nhật Phú (tổ 14, khu phố 6, phường Trần Quang Diệu) hoạt động sản xuất thường xuyên xả nước thải ra khu dân cư gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống của những hộ dân sinh sống gần Công ty. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh có kế hoạch kiểm tra và xử lý theo quy định.

- Cử tri phường Quang Trung kiến nghị: hiện nay Công ty sữa Vinamilk hoạt động gây tiếng ồn, phát ra mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; bên cạnh đó, tình trạng xe trọng tải lớn thường xuyên ra vào gây mất an toàn giao thông. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng nêu trên nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh.

V. Lĩnh vực Kinh tế:

- Cử tri phường Bùi Thị Xuân kiến nghị vùng ruộng Bàu Đưng với diện tích khoảng 3ha nhiều năm liền bà con nhân dân không gieo sạ được, vì khi thi công tuyến đường đi vào công Trung đoàn 739, đơn vị thi công đặt cống thoát nước chưa phù hợp dòng chảy khiến nước không thoát ra được gây ngập úng cục bộ và sa bồi thủy phá. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và có biện pháp khắc phục tình trạng nêu trên để nhân dân có thể thực hiện canh tác sản xuất hoa màu.

- Cử tri xã Nhơn Lý tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh sớm triển khai sửa chữa kịp thời một số hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp không còn vận hành, sử dụng được tại Bến cá Nhơn Lý như: nền nhà, nhà vệ sinh, hệ thống xử lý nước thải, các dụng cụ điện nước, phòng cháy, chữa cháy, ... để đảm bảo hoạt động tại Bến cá.

- Cử tri xã Nhơn Châu kiến nghị: Hiện nay việc giã cào, lặn đêm và dùng chất nổ khai thác hải sản trái phép xung quanh Đảo và có nguy cơ bị các phương tiện giã cào ở địa phương khác đến khai thác hoạt động tuyến lộng (gần bờ), cào mất ngư lưới cụ của nhân dân gây thiệt hại tài sản của bà con nhân dân và gây thiệt hại môi trường biển khu vực xung quanh Đảo. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chi cục Thủy sản Bình Định tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về khai thác thủy sản trái phép, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đồng thời có chủ trương bố trí cho xã Nhơn Châu hoặc Biên phòng Nhơn Châu một phương tiện để phục vụ việc tuần tra trên biển nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và an ninh trật tự xung quanh đảo.

VI. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội:

- Cử tri phường Hải Cảng kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm đầu tư sửa chữa Bảo tàng truyền thống (đường Nguyễn Huệ) nhằm đảm bảo việc giữ gìn các di

tích văn hóa và góp phần tạo điểm đến cho du khách khi đến tham quan, du lịch tại thành phố Quy Nhơn.

- Cử tri xã Nhơn Lý kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng nghiên cứu, xây nhà lưu niệm trưng bày các tác phẩm văn hoá của ông Vũ Ngọc Liên đã đạt giải thưởng cấp Nhà nước năm 2012 về nghiên cứu tuồng tỉnh Bình Định.

- Cử tri phường Nguyễn Văn Cừ kiến nghị: Ngành giáo dục cần thống nhất phát hành chung một bộ sách giáo khoa, vì hiện nay mỗi bộ sách giáo khoa của học sinh là tổng hợp của nhiều nhà xuất bản khác nhau gây khó khăn trong việc sử dụng sách của các em học sinh và không tạo được sự đồng bộ về kiến thức của từng cấp học.

VII. Lĩnh vực Chế độ chính sách – Xây dựng chính quyền:

1. Chế độ chính sách:

- Cử tri phường Trần Phú kiến nghị: UBND tỉnh khi triển khai thực hiện Đề án di dời tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và các vùng lân cận về neo đậu tại Khu vực đầm Đề Gi cần quan tâm, có chính sách hỗ trợ cho ngư dân có thúng, xuồng nhỏ.

- Cử tri phường Hải Cảng, Đống Đa, Nhơn Hội kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm nâng mức phụ cấp cho cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội ở phường/xã, khu phố; đồng thời quan tâm có chính sách hỗ trợ kinh phí cho Chi hội trưởng Người cao tuổi để hỗ trợ, động viên cho lực lượng này.

- Cử tri phường Lý Thường Kiệt kiến nghị: Tỉnh quan tâm, có chính sách hỗ trợ cho người cao tuổi từ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi mà chưa được hưởng chính sách người cao tuổi theo quy định.

- Cử tri phường Đống Đa kiến nghị: Tỉnh có chính sách hỗ trợ tiền lương cho người hoạt động cách mạng đã về hưu lâu năm vì mức lương hiện nay quá thấp, không đảm bảo đời sống cho đối tượng chính sách này.

- Cử tri phường Lê Lợi kiến nghị:

+ Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn một số hồ sơ tồn đọng về việc giải quyết chế độ thương binh cho người tham gia kháng chiến, phần lớn những người này nay tuổi đã trên 70 sức khỏe giảm sút, thường xuyên bị đau yếu bệnh tật do di chứng chiến tranh để lại nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, giải quyết.

+ Đề nghị UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo các ngành đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ chính sách đối với đối tượng chính sách thanh niên xung phong không có giấy tờ gốc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính Phủ.

- Cử tri xã Nhơn Châu kiến nghị:

+ Từ khi được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 13/4/2015 công nhận xã Nhơn Châu là xã Đảo. Từ đó cho đến nay cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn xã Nhơn Châu chưa được hưởng chế độ đặc thù xã Đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị UBND tỉnh và thành phố tiếp tục kiến nghị với các cấp lãnh đạo

tỉnh, Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ quan tâm giải quyết các chế độ, chính sách đặc thù cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn xã Nhơn Châu theo cơ chế đặc thù dành cho xã Đảo đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tại Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 13/4/2015.

+ HĐND Tỉnh quan tâm tạo điều kiện có chính sách hỗ trợ cho các em sinh viên trên địa bàn xã Nhơn Châu tiếp tục theo học các trường nghề, (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học) trên toàn quốc nhằm động viên, khuyến khích các con em xã đảo tham gia học tập ngày càng nhiều và quay trở lại phục vụ địa phương. Đồng thời chỉnh sửa lại tiêu đề dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ cho học sinh của xã Nhơn Châu đang học tập tại các “**Trường THPT trên địa bàn thành phố Quy Nhơn**” thành “**trong và ngoài tỉnh Bình Định**”.

2. Xây dựng chính quyền:

Cử tri phường Lê Lợi kiến nghị: Các Hội được công nhận là Hội đặc thù đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì hiện nay UBND tỉnh chỉ phê duyệt cho một số Hội được thành lập trước năm 2010, sau 2010 thì không được công nhận là Hội đặc thù. Đề nghị UBND tỉnh xem xét công nhận đảm bảo quy định và quyền lợi của hội viên.

Trên đây là báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Quy Nhơn, Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị thành phố Quy Nhơn) báo cáo phản ánh đến Thường trực HĐND, UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan để xem xét giải quyết, trả lời cho cử tri theo luật định./.

Nơi nhận :

- TT HĐND, UBND, MTTQVN tỉnh (báo cáo);
- TT HĐND, UBND, MTTQVN TP;
- Tổ ĐB HĐND tỉnh (đ/vị TP.Quy Nhơn);
- VP (LĐ + C2, C3);
- Lưu VT.

TM. TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
(Đơn vị thành phố Quy Nhơn)
TỔ TRƯỞNG

Đặng Mạnh Cường